

ข้อกำหนดและเงื่อนไข TRAVEL SIM

- ซิมท่องเที่ยวญี่ปุ่น (TRAVEL SIM JAPAN) ซิมท่องเที่ยวจีน ฮองกง ไต้หวัน มาเก๊า (TRAVEL SIM GREATER CHINA) ซิมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ (TRAVEL SIM SOUTH KOREA) ซิมท่องเที่ยวสิงคโปร์ (TRAVEL SIM SINGAPORE) ซิมท่องเที่ยวเอเชีย (TRAVEL SIM ASIA) และซิมท่องเที่ยวทั่วโลก (TRAVEL SIM WORLD) สำหรับผู้ใช้บริการ (“ลูกค้า”) ที่จดทะเบียนเปิดใช้ซิมท่องเที่ยวแบบเติมเงินของบริษัท เร็ล มูฟ จำกัด (ซึ่งต่อไปเรียกว่า “บริษัท”) และลูกค้าได้สมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ต ดาต้าโรมมิ่งตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 น. ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นี้เท่านั้น
- แพ็กเกจดาต้าโรมมิ่งสำหรับซิมท่องเที่ยว ได้แก่ ซิมท่องเที่ยวญี่ปุ่น 6 GB ใช้ได้ 10 วัน, ซิมท่องเที่ยวจีน ฮองกง มาเก๊า ไต้หวัน 6 GB ใช้ได้ 10 วัน, ซิมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ 6 GB ใช้ได้ 10 วัน, ซิมท่องเที่ยวสิงคโปร์ 10 GB ใช้ได้ 10 วัน, ซิมท่องเที่ยวเอเชีย 6 GB ใช้ได้ 10 วัน และซิมท่องเที่ยวทั่วโลก 6GB ใช้ได้ 15 วัน โดยจะเริ่มนับเวลาการใช้งานอินเทอร์เน็ต ดาต้าโรมมิ่งโดยอัตโนมัติทันทีเมื่อมีการใช้งานดาต้าโรมมิ่งในประเทศที่กำหนด
- ลูกค้าซิมท่องเที่ยวญี่ปุ่น ซิมท่องเที่ยวจีน (ฮองกง ไต้หวัน มาเก๊า) ซิมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ ซิมท่องเที่ยวสิงคโปร์, ซิมท่องเที่ยวเอเชีย และซิมท่องเที่ยวทั่วโลก สามารถใช้งานดาต้าโรมมิ่งด้วยความเร็วสูงสุดตามจำนวนที่กำหนดข้างต้น หลังจากนั้นสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128Kpbs จนครบตามกำหนดระยะเวลา ลูกค้าสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตดาต้าโรมมิ่งในประเทศที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น โดยลูกค้าไม่ต้องเลือกเครือข่าย ลูกค้าสามารถเติมเงินให้เพียงพอเพื่อสมัครแพ็กเกจเสริมใช้งานอินเทอร์เน็ตดาต้าโรมมิ่งเพิ่มเติมได้ โดยยอดเงินคงเหลือในซิมท่องเที่ยวสามารถนำกลับมาใช้ในประเทศไทยได้
- ลูกค้าสามารถเริ่มใช้งานอินเทอร์เน็ตดาต้าโรมมิ่งตามแพ็กเกจที่กล่าวมาข้างต้นได้ตั้งแต่วันที่และเวลาที่ระบุใน SMS ยืนยันจากบริษัท บริษัทมีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระบุหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ผ่านทางช่องทางที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร
- ซิมท่องเที่ยวญี่ปุ่น, ซิมท่องเที่ยวจีน ฮองกง ไต้หวัน มาเก๊า, ซิมท่องเที่ยวเกาหลีใต้, ซิมท่องเที่ยวสิงคโปร์, ซิมท่องเที่ยวเอเชีย และซิมท่องเที่ยวทั่วโลก สำหรับการใช้งานเพื่อการสื่อสารเฉพาะตนเท่านั้น บริษัทมีสิทธิ์จำกัดการใช้งานได้หากมีการตรวจพบหรือสงสัยว่ามีการนำไปใช้งานในลักษณะ BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot หรือการรับส่งข้อมูลในปริมาณสูงผิดปกติ เกินบุคคลทั่วไปพึงใช้งาน การใช้งานในระยะเวลาอันเกินเหตุอันสมควรเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลทั่วไปที่จะพึงกระทำ รวมทั้งไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับกาใช้บริการดังกล่าว หรือไม่กระทำการอันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัท หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวนหรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใดๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ